



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
10 มิถุนายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์(ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, thansetthakij)

-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สร. กล่าวถึงคำสั่งให้รพ.ในสังกัดทุกแห่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในผู้ป่วยทุกรายที่นอนรักษาในรพ. ว่า เป็นผลต่อเนื่องจากการประชุมวันที่ 25 พ.ค. เนื่องจากช่วงเดือนเม.ย. มีการติดเชื้อโควิด-19 ในรพ.หลายกรณี ประกอบกับเคยมีการสุ่มตรวจคนไข้ในโรงเรียนแพทย์กว่า 10,000 ราย ระยะแรกพบผู้ป่วย 0.12% จึงมีมติเพิ่มการตรวจมากขึ้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการให้บริการ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลวันที่ 7 มิ.ย. จากกรมการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ พบว่า ประมาณ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา จากการตรวจสุ่มกว่า 7,000 รายไม่พบการติดเชื้อในรพ. รายใหม่ ดังนั้น จะมีการประชุมวันที่ 9 มิ.ย. เพื่อทบทวนมาตรการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในรพ. ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, เดลินิวส์)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ ได้รับรายงานว่าการประชุมที่มีปลัด สร.เป็นประธาน เพื่อพิจารณาทบทวนการตรวจเชื้อโควิด-19 ในผู้ป่วยแอดมิททุกรายในรพ.สังกัด สร. ล่าสุด ปลัด สร.ได้สั่งให้กลับมาใช้แนวทางเดิมที่กรมการแพทย์ร่วมกับโรงเรียนแพทย์จัดทำ คือ การคัดกรอง สอบถามผู้ป่วยที่มารพ. หากพบความเสี่ยงจึงจะตรวจหาเชื้อ ส่วนกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน หากมีญาติมาให้คัดกรองจากญาติ ถ้าไม่มีสติให้นำเข้าสู่ห้องแยกโรคก่อนตรวจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์(ข่าวสด, มติชน, โปสทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, bangkokbiznews, thansetthakij)

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แถลงผลการสำรวจ พบว่าเหตุผลที่ประชาชนการ์ดตก คือ ร้อยละ 57.4 มีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง ควบคุมการระบาดได้ดีขึ้น ร้อยละ 36.6 รู้สึกว่าตัวเองมีความเสี่ยงในการติดเชื้อต่ำ และร้อยละ 28.4 กิจวัตรประจำวันไม่เอื้ออำนวย และเตือนให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันตนเองเมื่อไปในพื้นที่สาธารณะ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่างสำหรับการผ่อนปรนกิจการโรงภาพยนตร์ มีมาตรการ 6 ข้อ อาทิ ทำความสะอาดพื้นผิว เพิ่มการทำมาสะอาดระหว่างรอบฉาย สวมหน้ากากทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จัดจุดล้างมือ เว้นระยะห่าง จัดที่นั่ง 2 ที่เว้น 2 ที่ มีฉากกั้น และแถวเว้นแถว เหลื่อมช่องที่นั่ง ส่วนบีโปกอร์นและเครื่องดื่มไม่ได้ห้าม แต่อาหารอย่างอื่นยังไม่อนุญาต และเนื่องจากเป็นพื้นที่ปิด แนะนำให้สวมหน้ากากป้องกันตนเอง หากมีประตวนเสร็จควรสวมหน้ากากตลอดเวลา สำหรับกิจการสถานออกกำลังกาย/ฟิตเนส จะมีจุดลงทะเบียนแพลตฟอร์มไทยชนะ พนักงานและเทรนเนอร์ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายอย่างน้อยทุก 2 ชม. ผู้ออกกำลังกายที่ต้องใช้กำลังปานกลางไปจนถึงหนัก สามารถถอดหน้ากากอนามัยในขณะที่ออกกำลังกายได้ แต่ต้องเว้นระยะห่างในการใช้อุปกรณ์ และห้ามไปใกล้ชิดกับผู้อื่น ทั้งนี้ เตรียมการเข้าสู่มาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ผู้ใช้บริการ เน้นการสวมหน้ากากผ้าในการเข้าพื้นที่สาธารณะ ล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้มือสัมผัสพื้นผิว ระงับการสัมผัสพื้นผิว เว้นระยะห่าง สิ่งสำคัญคือ การติดตามการลงทะเบียนแพลตฟอร์มไทยชนะ เพื่อให้ทีมงานสุ่มสำรวจและแก้ไขให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. ร่วมกับ คณะสงฆ์ ภาคเอกชน และผู้จิตศรัทธา เปิดโรงงานปรุงข้าวกล่องที่ วัดป่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง ส่งให้กับผู้ป่วยติดเชื้อและผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. พร้อมด้วย นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่า ระยอง และผู้บริหาร บ.ทีทีโกลบอลเคมีคอล จำกัด(มหาชน) ร่วมพิธีส่งมอบตู้ CoviClear ให้กับรพ.ระยอง สาขาตะพง 1 ตู้ และรพ.บ้านค่าย 1 ตู้ พร้อมทั้งมอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 2,000 ลิตร ให้แก่สจ.ระยอง

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์ thaipost

-คกก.โรคติดต่อ จ.ภูเก็ต รายงานว่า จ.ภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันเป็นเวลา 16 วันแล้ว พร้อมเน้นย้ำประชาชนปฏิบัติตามแนวทาง New Normal

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นายอุเทน หาแก้ว รอง นพ.สสจ.อุดรธานี พร้อมจนท.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมส่งผู้ที่กักตัวครบ 14 วันกลุ่มสุดท้าย 16 คนกลับบ้าน ก่อนทำการปิดศูนย์ฯ

มาตรการ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, โปสทูเดย์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวเนชั่นพีค, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, siamsport, innnews, newtv, mthai, bbc, acnews js100, 77 kaoded, nationtv, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, sanook, thestandard,

ประเด็นข่าว

workpointnews, reuters, thaiquote, prachachat, sanook) ทีวีทุกช่อง

-พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์วันที่ 9 มิ.ย. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย มาจากต่างประเทศและอยู่ในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดไว้ให้ รวมผู้ติดเชื้อ 3,121ราย ผู้เสียชีวิตเท่าเดิม 58 ราย หายป่วยแล้ว 2,973 ราย รักษาอยู่ 90 ราย ขณะนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศติดต่อกันเป็นวันที่ 15 ซึ่งตามหลักการระบาดวิทยาจะใช้เวลา 2 เท่าของการฟักตัวคือ 28 วันไปแล้วจึงจะเป็นระยะที่มีความเสี่ยงต่ำ นอกจากนี้ ในช่วงกลางวัน ศูนย์อาหารหรือร้านอาหารในอาคารอาจมีความหนาแน่น ขอให้สวมหน้ากาก พกเจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ และต้องเว้นระยะห่าง หรือหลีกเลี่ยงเวลาการรับประทานอาหารกลางวัน และขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการดูแลเพื่อความปลอดภัย ส่วนคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่น 138 คน เป็นพระภิกษุ 1 รูป และทูต 4 คน พบมีไข้ 10 คน เจ้าหน้าที่ด้านควบคุมโรคนำส่งรพ.ทันที ที่เหลือนำไปกักตัว 14 วัน ที่โรงแรม 3 แห่ง โดยมีผู้โดยสารเข้ากักตัวทางเลือก 14 คน

-นายกฯ รับมอบนวัตกรรม "กฟผ. สู้ภัย COVID-19" ส่งมอบให้กับรพ.ทั่วประเทศเสริมศักยภาพในการตรวจรักษาผู้ป่วย ประกอบด้วย ฉากกั้นอะคริลิก 185 ชิ้น, ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจระบบความดันลบ 170 ตู้, ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจระบบความดันบวก 80 ตู้, เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ 30 เตียง, หน้ากากความดันบวกชนิดพกพา 50 ชิ้น และเสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ 4,000 ชิ้น โดยที่ผ่านมา กฟผ.ส่งมอบนวัตกรรมให้กับ รพ.ต่าง ๆ กว่า 200 แห่งในกว่า 50 จังหวัดทั่วประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ innnews

-ที่ประชุม ศบค.กทม. เผย สำนักการแพทย์ กทม.อยู่ระหว่างการประสานงานกับกรมการแพทย์ และกรมควบคุมโรค เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงเรียน คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้ จากนั้นจะประชุมหารือร่วมกับสำนักการศึกษา เพื่อกำหนดแนวทางของโรงเรียนสังกัดกทม.ต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : thaipbs

-กทม.พัฒนาระบบการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ทางห้องปฏิบัติการของรพ.ในสังกัดสำนักการแพทย์ 2 แห่ง คือ รพ.ตากสิน และรพ.เจริญกรุง ประชากรักษ์ เพิ่มจากคณะแพทยศาสตร์และวชิรพยาบาล ม.นวมินทรราชธิราช ส่วนห้องปฏิบัติการรพ.กลางอยู่ระหว่างการพัฒนา หากผ่านการตรวจรับรอง กทม.จะมีห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อ COVID-19 จำนวน 4 แห่ง

ประเด็นผลกระทบ

1.การประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์(เดลินิวส์, คมชัดลึก, มติชน, โพสต์ทูเดย์, ผจก.รายวัน, แนวหน้า, บ้านเมือง, ศูนย์ข่าวแบริฟ, สปริงนิวส์, mcot, innnews, thestandard, bangkokbiznews, kaohoon, nationweekend, one31, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น) ทีวีช่อง NBT, TNN

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เผย ที่ประชุมครม.ยังไม่มีมติหรือเรื่องพ.ร.ก.ฉุกเฉิน การไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศกว่า 14 วันเป็นเรื่องดี แต่การที่ยังมีคนกลับมาจากต่างประเทศติดเชื้อแสดงว่ายังไม่สามารถเปิดประเทศได้ทันที ส่วนการผ่อนคลายกิจการหรือกิจกรรมในระยะที่ 4 จะต้องสอดคล้องกับการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไทยควบคุมโรคได้ดี คือ การได้รับความร่วมมือจากประชาชน หากยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินและใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อแทน การทำงานอาจจะไม่บูรณาการเท่าที่ควร มีทั้งข้อดีและข้อเสีย

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด คอลัมน์สังคมการเมือง

-กล่าวว่า พรรคฝ่ายค้านทั้งเพื่อไทยและก้าวไกล จี้ให้รัฐบาลยกเลิกการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินและใช้พ.ร.บ.โรคติดต่อแทน เพราะมั่นใจสาธารณสุขไทย แต่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ และนพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค ยืนยันตรงกันมีโอกาสสูงที่ยังคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินเอาไว้ก่อน แม้จะปลดการติดเชื้อในประเทศ 14 วัน ต้องรอดูต่อเนื่อง 30 วัน หลังโรงเรียนเปิดเทอม 1 ก.ค.นี้ โดยไม่เกี่ยวกับการสกัดมีอบใดๆ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

-นายจิรวัฒน์ อรัณยานนท์ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ถ้าไม่มีอำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แล้วรัฐบาลไม่สามารถสั่งปิดสนามบิน หรือสั่งผู้ว่าฯ ให้มีมาตรการไปในทิศทางเดียวกันกับรัฐบาลได้ แสดงว่านายกฯ บริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ การคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินเอาไว้สวนทางกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตของประชาชนกลับมาเกือบปกติ และจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังมากกว่าฉุกเฉิน ต่อไปควรแก้ไขกฎหมายให้ประชาชนสามารถร้องต่อศาลปกครองให้ตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐในการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เพื่อให้ยกเลิกได้ รวมถึงควรได้รับการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภาเป็นคราว ๆ ไป

2.มาตรการรับนักท่องเที่ยวจากประเทศที่ไม่มีการแพร่ระบาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnthailand

-นายกฯ มอบหมายให้ ศบค. ชุดเล็กหารือเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในวันนี้ (10 มิ.ย.) โดยพิจารณามาตรการรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศที่ไม่มีปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ที่สามารถควบคุมดูแลได้

3.บราซิลยกเลิกเปิดเผยยอดผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

-หลังจากสธ.บราซิลประกาศยกเลิกการเปิดเผยยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และยอดผู้เสียชีวิตสะสม โดยจะเปิดเผยเฉพาะผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตรายใหม่เท่านั้น WHO ระบุว่า บราซิลควรเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและอย่างต่อเนื่อง ด้าน สธ.บราซิล แถลงว่า การยกเลิกการเปิดเผยยอดผู้ติดเชื้อและยอดผู้เสียชีวิตสะสม มีสาเหตุจากการเปิดเผยข้อมูลที่ผิดพลาด 2 รัฐ

ประเด็นข่าว

4.กรณีโรงพยาบาลนตจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-พล.ต.ท.ภักพงษ์ พงษ์เกษตรรา ผบ.ช.น. กล่าวถึงกรณีโรงพยาบาลนตพารากอน ซีนี เฟล็กซ์ จัดกิจกรรมเปิดตัว 2 นักแสดงชายและมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากโดยไม่เว้นระยะห่าง ว่า วันนี้ (10 มิ.ย.) เวลา 13.00 น. ตัวแทนบริษัทฯ จะเข้าให้การเพิ่มเติม พร้อมนำหลักฐานว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้าง หากพยานหลักฐานครบถ้วน สามารถดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ห้ามผู้ใดจัดกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมหรือมีโอกาสติดต่อกันได้ง่าย โทษจำคุก 2 ปี หรือปรับ 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนกรณีมีประชาชนรวมตัวกันที่ห้างเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 นั้น แตกต่างจากกรณีของเมเจอร์ฯ เนื่องจากเป็นตลาดซึ่งได้รับการผ่อนปรนให้สามารถเปิดบริการได้ จนท.ตรวจสอบพบว่ามีการจัดการคัดกรอง จำนวนคนเข้าพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด แต่บางพื้นที่อาจมีขนาดเล็กทำให้ภาพออกมามีความแออัด

5.เปิดเดินทางโดยรถไฟ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-รฟท.จะเปิดเดินขบวนรถโดยสารทางไกล ขบวนรถชานเมือง ขบวนรถธรรมดา และขบวนรถท้องถิ่น เพิ่ม 108 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย.เป็นต้นไป

6.การขอข้อมูลมือถือคนไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์

-นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวถึงกรณีมีการแชร์หนังสือจากก.กลาโหมถึง กสทช. และหนังสือจากกรมควบคุมโรคถึงกสทช. ขอให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือส่งข้อมูลตำแหน่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ย้อนหลัง 14 วัน ว่า การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญ และเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 แม้จะอ้างว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินสามารถทำได้ แต่พ.ร.ก.ฉุกเฉินมีสถานะต่ำกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญ จะอ้างยกเว้นมิได้ และการติดตามสัญญาณโทรศัพท์บุคคลไม่ได้บ่งบอกว่าจะป้องกันหรือควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 ได้อย่างไร สมควรจะไปร้องเรียนต่อ กก.สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในวันที่ 10 มิ.ย. 2563 เวลา 10.30 น.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นายฐากร ตันสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ชี้แจงกรณี ก.กลาโหม-กรมควบคุมโรค ขอตรวจสอบการใช้เลขหมายโทรศัพท์มือถือราว 140 เลขหมาย ว่าสืบเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสโควิดที่สนามมวยลุมพินี ซึ่งผู้ป่วยไม่สามารถระบุสถานที่ไปในช่วง 7 วันได้ จึงจำเป็นต้องขอข้อมูลการใช้โทรศัพท์ เพื่อสุ่มตรวจในพื้นที่ที่ผู้ป่วยเดินทางไป ซึ่งการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์จะทราบเพียงพิกัดตำแหน่งการเดินทางของผู้ป่วยในช่วง 7 วันเท่านั้น แต่หากต้องการข้อมูลลึกถึงขั้นการสนทนา ต้องใช้อำนาจศาลหรือมีหมายศาลเท่านั้น เช่น กรณีค้ายาเสพติด

7.นักรุกกิจญี่ปุ่น 3,000 คน ขอเดินทางเข้าไทย

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-นายกสินทร์ สารสิน ประธานคกก.หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า นักรุกกิจต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยต้องการให้รัฐบาลอนุญาตให้เดินทางเข้ามาบริหารงานได้ตามปกติ เช่น ญี่ปุ่น ปกติในเดือนมี.ค.-เม.ย. เป็นช่วงการปรับโยกผู้บริหาร และบางส่วนถูกโยกมาประจำในไทย ซึ่งอยากเข้ามาบริหารงาน โดยมีประมาณ 3,000 คนที่รอเดินทางเข้าไทย นอกจากนี้ยังมีประเทศอื่นๆ เช่น ไต้หวัน เกาหลี ได้เสนอผ่าน ศบค. ให้พิจารณาให้นักรุกกิจชาติที่ไม่มีมาตรการระบาดและมีมาตรการควบคุมการระบาดของโควิดได้เป็นอย่างดีเข้ามาก่อน พร้อมกับปฏิบัติตามมาตรการของไทย เช่น มีการตรวจล่วงหน้าและมีการรับรองจากประเทศต้นก่อนขึ้นเครื่องไม่น้อยกว่า 2-3 วัน และเมื่อมาถึงไทยต้องตรวจซ้ำและกักตักตามมาตรการของไทย ส่วนการเดินทางส่วนใหญ่จะมีรถประจำของผู้บริหารอยู่แล้ว

8.ชาวกัมพูชาเปิดร้านตลาดโรงเกลือ

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-ที่ตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว พบชาวกัมพูชาเปิดร้านขายสินค้าแล้ว ทั้งในตลาดโรงเกลือ ตลาดมิตรภาพชายแดนไทยกัมพูชา และตลาดอื่นๆ รวมไม่ต่ำกว่า 100 ร้านค้า ทำให้มีข้อสงสัยว่าชาวกัมพูชาเข้ามาค้าขายในตลาดโรงเกลือได้อย่างไร ทั้งที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกยังปิดอยู่

สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.รายวัน, thebangkokinsight

-เฟซบุ๊ก “หมอมนูญ สีเขววงศ์ FC” โพสต์ข้อความว่า คำประกาศของ WHO ที่ให้ทั่วโลกใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ล่าช้าเกินไป เพราะหลายประเทศรวมทั้งไทยแนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกจากบ้านก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกที่ WHO ออกแถลงการณ์ล่าช้า เพราะเพิ่งเตือนเรื่องการฉีดพ่นน้ำยาเคมีกำจัดเชื้อโรคนอกอาคาร บนทางเดิน ถนน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่าเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมและมีอันตรายต่อผู้สัมผัส สิ้นเปลืองไม่ได้ประโยชน์ ซึ่งสธ.และสมาคมโรคติดต่อแห่งประเทศไทยได้เตือนไปก่อนหน้านี้แล้ว จึงถึงเวลาที่ WHO ต้องปฏิรูป ปรับปรุง รับฟังความเห็นต่างๆ เพื่อให้คำแนะนำในการทำงานช่วยเหลือมนุษยชาติได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ไทยรัฐ

-จ.ภูเก็ต เปิดชายหาดวันแรกบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงา เพราะสนามบินภูเก็ตยังปิดให้บริการ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลง

สื่อที่นำเสนอ : newplus

ประเด็นข่าว

-นางดรธมนณี อัครวินเวศน์ ผอ.บ.แสงชัยแอร์ควอลิตี้ จำกัด นำจิตอาสาทำหน้ากากอนามัยที่ออกแบบสำหรับคนหูหนวกโดยเฉพาะ ให้กับชุมชนคนหูหนวกพระราม 9 ทั้งหมด 65 ครอบครัว 180 คน เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน 360 องศา, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, คมชัดลึก, positioningmag, xinhua, mcot)

-WHO เตือนทั่วโลก สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในยุโรปดีขึ้นแต่ภาพรวมยังแย่มาก จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในรอบ 24 ชั่วโมงก่อนหน้าสูงถึง 136,000 คน โดย 75% อยู่ใน 10 ประเทศในทวีปอเมริกาและเอเชียใต้ ทั้งนี้ ผลวิจัยระหว่างประเทศที่เผยแพร่ออกมา 2 ชิ้น ให้ข้อมูลตรงกันว่า การใช้มาตรการล็อกดาวน์ช่วยรักษาชีวิตผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก ขณะที่การผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มต่างๆ จะทำให้เกิดความเสี่ยงสูงตามมา

-ญี่ปุ่น ทุ่มงบประมาณ 50,000 ล้านเยน สนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัคซีน เพื่อเร่งให้ใช้วัคซีนโดยเร็วที่สุดในช่วงครึ่งแรกของปีหน้า เป้าหมายสำคัญคือ ต้องจัดมหกรรมโตเกียวโอลิมปิกให้ได้

-อินเดีย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,987 ราย และเสียชีวิตเพิ่ม 331 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 266,598 ราย และผู้เสียชีวิต 7,466 ราย

-สหภาพยุโรป อาจเปิดพรมแดนรับนักท่องเที่ยวจากนอกกลุ่มต้นเดือนหน้า

-รัสเซีย ยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ มีรายงานว่า รัฐบาลรัสเซียรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตต่ำเกินจริงและเร่งรัดผ่อนคลายมาตรการเพื่อหวังผลทางการเมือง

-สหรัฐฯ เมืองนิวยอร์กซิตี้ เริ่มปลดล็อกเฟสแรกในวันจันทร์ อนุญาตให้ประชาชนราว 400,000 คนกลับเข้าทำงาน ขณะที่ห้างร้านต่างๆ เริ่มเปิดให้บริการอีกครั้ง โดยจำกัดจำนวนลูกค้าที่เข้ารับบริการ ส่วนอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้างได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ มีผลวิจัยใหม่ว่า โควิด 19 ในแคลิฟอร์เนียเหนือ เกิดจากไวรัสโคโรนาหลายสายพันธุ์ การเว้นระยะห่างทางสังคมและมาตรการจำกัดการเดินทางเพื่อควบคุมการระบาดมีความจำเป็น

-นิวซีแลนด์ นายกรัฐมนตรีประกาศให้เป็นประเทศปลอดเชื้อไวรัสโควิด 19 แล้ว หลังผู้ติดเชื้อในประเทศเป็นศูนย์ และไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ต่อเนื่อง 17 วัน

-สปป.ลาว ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นเวลา 58 วันติดต่อกัน โดยผู้ป่วยรายสุดท้ายรักษาหายดีและกลับบ้านแล้ว

-เวียดนาม เตรียมอนุญาตเที่ยวบินจากต่างชาติเข้าประเทศได้เร็วๆ นี้ โดยมีเงื่อนไขไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกัน 30 วัน ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน สปป.ลาวและกัมพูชา

-วารสารการแพทย์ ตีพิมพ์เมื่อ 9 มิ.ย. อ้างผลการทดลองยาต้านไวรัสเรมเดซิเวียร์ช่วยรักษาอาการเกี่ยวกับโรคปอด ทดลองใช้กับลิงติดเชื้อโควิด-19 พบว่าได้ผลดี ลิงลดอาการป่วยจากโรกระบบทางเดินหายใจ ปอดถูกทำลายน้อยลง ยาชนิดนี้ได้ถูกใช้กับผู้ป่วยอาการหนักจากโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกา อินเดีย เกาหลีใต้และบางประเทศในยุโรปแล้ว ภายใต้การดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด แต่ยังคงใช้เวลาทดลองกับมนุษย์อีกระยะหนึ่งก่อน

-สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 7,231,485 ราย เสียชีวิต 409,390 ราย รักษาหาย 3,562,273 ราย สหรัฐฯ ผู้ติดเชื้อ 2,007,531 ราย เสียชีวิต 112,471 ราย บราซิล ผู้ติดเชื้อ 691,962 ราย เสียชีวิต 37,312 ราย รัสเซีย ผู้ติดเชื้อ 476,658 ราย เสียชีวิต 5,971 ราย สเปน ผู้ติดเชื้อ 288,630 ราย เสียชีวิต 27,136 ราย อังกฤษ ผู้ติดเชื้อ 286,194 ราย เสียชีวิต 40,542 ราย

ย้ายผอ.รพ.ขอนแก่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(คมชัดลึก, มติชนสยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ, เดลินิวส์, สำนักข่าวอิศรา, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, tnn)

-นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เชิญ นายมนู สว่างแจ้ง นักวิชาการอิสระ ผู้เคยทำงานคลุกคลีกับบริษัทฯ และรพ. มาบรรยายผลสำรวจรพ.ต่าง ๆ ที่รับเงินบริจาคจากบริษัทฯ 5% ในช่วงที่ผ่านมา ว่า จากการเก็บข้อมูลด้วยการสอบถามตัวแทนที่ขายยาให้กับรพ.ในสังกัด สธ. หลังมีระเบียบเรื่องการห้ามรับเงินบริจาค 5% พบว่า เดือน มี.ค. 2562 รพท. และรพช. รวม 786 แห่ง รับเงิน 12 แห่ง แบ่งเป็น รพท./รพช. 2 แห่ง และ รพช. 10 แห่ง เดือน พ.ย. 2562 มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มขึ้นเป็น 186 แห่ง แบ่งเป็น รพท./รพช. 22 แห่ง และรพช. 164 แห่ง ซึ่งน่าจะมาจากการเปลี่ยน ผอ.รพ. หรือ ละเอียดเรื่องกฎระเบียบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้บริษัทฯ ไม่อยากทำเพราะกฎหมาย ป.ป.ช. จะมีโทษจำคุก 5 ปี ปรับ 1 แสนบาท และเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้จ่ายเงินค่ายาและเวชภัณฑ์แก่บริษัทฯ โดยตรง เพื่อลดการประสานระหว่างผู้แทนยา กับรพ.

ส่วนกรณีการย้าย นพ.ชาญชัย จันทรรวัชชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น สธ.ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านบัตรสนทน่ที่เมื่อเดือน ต.ค. 2562 และได้พิจารณาว่ามีรายละเอียด ชื่อตำแหน่งและมีหลักฐานน่าเชื่อถือหรือไม่ ก่อนตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงช่วงปลายเดือน ต.ค. 2562 มี นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตฯ 6 เป็นกรรมการตรวจสอบร่วมกับนิติกร นาน 8 เดือน แต่ไม่ได้ระบุว่ามีการกระทำผิดฐานฉ้อราษฎร์บังหลวง ดังนั้นไม่ได้ย้ายทันทีเพราะบัตรสนทน่ที่ แต่พบมูลความผิดและอยู่ระหว่างพิจารณาวินัยร้ายแรง

ด้าน นพ.อภิชาติ กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งหมด 5 คน ได้เรียกพยานบุคคล พยานเอกสาร หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล รวมถึงลงไปสอบสวนที่รพ.ขอนแก่นตามหลักฐานและบุคคลที่กล่าวถึง พบมีมูลทั้งที่เป็นพยานบุคคลและเอกสาร จึงเสนอผู้บังคับบัญชา เบื้องต้นรายงานแค่ที่มีมูลกล่าวหาทางวินัยให้คณะกรรมการได้รับทราบตามลำดับ

สื่อที่นำเสนอ : เพจวงในสาขา

-โพสต์ภาพใบเสร็จรับเงินของ รพ.ชุมแพ พร้อมระบุว่า ขอส่งบัตรสนทน่ที่ทาง FB ร้องเรียนต่อ นพ.สุชุม นพ.ยงยศ และนพ.อภิชาติ รอดสม เรื่องมีการเรียกเก็บเงินจาก บ. TO chemical โดยนพ.เกรียงศักดิ์ ผอ.รพ.ชุมแพ ในขณะที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง หวังว่าจะให้ความสำคัญของบัตรสนทน่ที่ใบนี้

ประเด็นข่าว

เท่ากับของข้าราชการเกษียณที่รพ.ขอนแก่น หากไม่ดำเนินการใดๆ ต่อ จะฟ้องร้องตามมาตรา 157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และขอให้สั่งย้ายนพ.เกรียงศักดิ์ออกจากจังหวัดขอนแก่น ภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อมิให้มีการข่มขู่พยาน สร้างพยานเท็จ หรือขัดขวางกระบวนการตรวจสอบต่อไป

งานสัมมนาการท่องเที่ยวและไมซ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ โลกท่องเที่ยว

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. จะร่วมปาฐกถาในหัวข้อ "นโยบายสาธารณสุขกับมาตรการความปลอดภัยและการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและไมซ์" ในงานสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ "Post Covid 19 : ชีวิตวิถีใหม่ : กับการจัดระเบียบและขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยพร้อมกรุงเทพฯ และเมืองหลัก เพื่อการจัดงาน" จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในวันที่ 11 มิ.ย. 2563

สารเคมีทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ

-น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือ (ร่าง) ประกาศ ก.สาธารณสุข (ฉบับที่...) พ.ศ.ออกตามความในพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2563 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ 3) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อัย. กรมวิชาการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าไทย ว่า ตามที่ประกาศ ก.อุตสาหกรรมกำหนดให้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอสเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2563 อัย.จึงต้องปรับปรุงประกาศ ก.สาธารณสุข ว่าด้วยเรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้างให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคต่อไป

นายกlinik สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้ทำหนังสือถึง รมว.อุตสาหกรรม เพื่อขอขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศให้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอสเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ออกไปถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 หรือจนกว่าการแพร่ระบาดของโควิด 19 จะสิ้นสุด ทั้งนี้ ที่ประชุมยอมรับกับมติในวันนี้ ซึ่งคงไม่ส่งผลกระทบต่อเรื่องผลผลิตด้านอาหารมากนักและเชื่อว่าจะสามารถหาทางร่วมกันได้

โพสต์ภาพแอลกอฮอล์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innnews, sanook

-นายเทพพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล กล่าวถึงข่าวประชาชนโดนปรับเงิน 50,000 บาท เนื่องจากโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่า ถือเป็นการตีความกฎหมายอย่างกว้าง และอาจเป็นการใช้อำนาจเกินกว่าเหตุ กฎหมายฉบับนี้มีมาก่อนโซเซียลมีเดีย จึงอยู่ที่การตีความและการบังคับใช้ ทั้งนี้เห็นด้วยกับการมีกฎหมายฉบับนี้แต่ไม่เห็นด้วยที่จับคนโพสต์ภาพที่มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ขอให้ประชาชนที่โพสต์ภาพการดื่มโดยไม่ได้รับเงิน หรือขายของ หรือโฆษณาสรรพคุณเกินจริง และโดนจับส่งเรื่องให้ถึงชั้นศาลเพื่อให้เกิดการตีความและเป็นบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมาย

นวัตกรรมระบบจัดการเวชภัณฑ์ประเทศไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์(ข่าวสด, สำนักข่าวอิสรာ, bluechipthai, หุ่นอินไซต์, กรุงเทพธุรกิจ)

-วช. สธ. และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมมือกับ บริษัท ไพรซิปีไทยฯ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย ม.เชียงใหม่ และม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พัฒนาและเปิดใช้นวัตกรรมแพลตฟอร์ม “ระบบจัดการเวชภัณฑ์ประเทศไทย 2020” เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเวชภัณฑ์และการบริหารสินค้าคงคลังที่ขาดสมดุล ให้สามารถบริหารจัดการจัดซื้อ-รับ-กระจายเวชภัณฑ์ และขนส่งอย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งการบริการอัจฉริยะและระบบจัดซื้อกลาง โดยนำมาใช้แล้วในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับรพ.ทั่วประเทศกว่า 2,641 แห่ง

โรคไข้เลือดออก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า

-นพ.ประภาส วีระพล นพ.สสจ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก วันที่ 1 ม.ค.-8 มิ.ย. 2563 พบผู้ป่วย 45 ราย อัตราป่วย 11.90 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้เสียชีวิต ได้ขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายสำรวจพื้นที่น้ำขัง กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณรอบบ้านและชุมชน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ความรู้ผ่านหอกระจายข่าวและวิทยาลัยชุมชน

เตือนการจัดฟันแฟชั่น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.ออนไลน์

-เพจ Rad Skull Variety เผยภาพการจัดฟันแฟชั่น โดยผู้รับทำเป็นวัยรุ่นหญิง ทำให้คนที่เห็นโพสต์แสดงความเป็นห่วง เพราะขณะนี้อยู่ในสถานการณ์โรคโควิด 19 และผู้ที่ทำขาดความรู้ทางวิชาชีพและไม่ถูกสุขลักษณะ ทำให้อาจเกิดการติดเชื้อ หรือฟันล้มมีปัญหา อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ

ผลกระทบจากการเสพยาขณะตั้งครรภ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์(ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, thaipbs, innnews)

-นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ แม่ที่เสพยาในกลุ่มแอมเฟตามีนหรือยาบ้าขณะตั้งครรภ์เสี่ยงต่อการแท้ง ทารกเสียชีวิตในครรภ์หรือขณะคลอด คลอดก่อนกำหนด น้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์ มีความผิดปกติของหัวใจ ภาวะเลือดออกในสมอง เซลล์ประสาทถูกทำลาย สมอตาเยื่อหุ้มตา ตาบอด ตาบอดจากแม่ที่ติดยาบ้าจะมีอาการติดยาบ้าเช่นเดียวกับแม่ มีปัญหาภาวะกตการหายใจ ไม่ตื่นนมตามปกติ เลี้ยงดูยาก เมื่อโตขึ้นจะมีความผิดปกติของของสมาธิ ความจำ และด้านพฤติกรรมต่างๆ นอกจากนี้ สารเสพติดในกลุ่มฝิ่น เฮโรอีน จะทำให้เกิดภาวะครรภ์เป็นพิษ เลือดออกในครรภ์ ส่วนสารเสพติดประเภทสารระเหย จะเข้าสู่ทารกในครรภ์ผ่านทางรกและเลือด ทำให้ทารกติดเชื้อได้ง่าย ขาดออกซิเจน เซลล์สมองพัฒนาต่ำหรือไม่พัฒนา นอกจากนี้ แม่ที่เสพยาในขณะตั้งครรภ์จะมีภูมิคุ้มกันโรคลดลง เสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าคนทั่วไป หลังคลอดยังพบภาวะตกเลือดอย่างรุนแรงและอาจเสียชีวิตได้ ดังนั้น ควรไปพบแพทย์เพื่อฝากครรภ์ หยุดเสพยาและสารเสพติดขณะตั้งครรภ์

ประเด็นข่าว

แอบอ้างเป็นพยาบาล

สื่อนำเสนอ: นสพ.ผู้จัดการรายวัน, เว็บไซต์(ผู้จัดการ, มติชน, บ้านเมือง, สนุก, innnews)

-นพ.วรารุช ชื่นตา นพ.สสจ.ศรีสะเกษ เปิดเผยแพร่หญิงสาวอ้างเป็นพยาบาล หลอกแต่งงานกับตำรวจที่ จ.ศรีสะเกษ แต่ถูกพยาบาลตัวจริงจับได้ พร้อมเรียกร้องให้สภาการพยาบาลช่วยปลดล็อกระบบให้ประชาชนตรวจสอบผู้ประกอบการวิชาชีพพยาบาลได้ทางเว็บไซต์ ว่า จากการตรวจสอบพ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 มาตรา 27 ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ หรือมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กระทำการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์ หรือแสดงด้วยวิธีใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิ์ประกอบอาชีพดังกล่าว โดยมีได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พญ.เพิ่มศิริ เลอมานูวรรรัตน์ ผอ.รพ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า สภาการพยาบาลควรดำเนินการหรือมีมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิ์สวมใส่ชุดพยาบาลโดยไม่ถูกต้อง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์newtv., Nationtv., ช่อง 3

-สภาการพยาบาล จะส่งตัวแทนเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับหญิงสาวที่แอบอ้างแต่งชุดพยาบาล ในข้อหาแอบอ้างเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล ทั้งนี้ทราบว่า วิทยาลัยพยาบาลที่ถูกหญิงคนดังกล่าวแอบอ้างได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้ว ในข้อหาหมิ่นประมาท ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง รวมถึงพยาบาลทั่วประเทศเช่นกัน

จับคลินิกขายยาชุดผิดกฎหมาย

สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์(โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า) ช่อง 3

-เจ้าหน้าที่ สสจ.พิษณุโลก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจสอบใบอนุญาตคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และคลินิกนักรพพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตั้งอยู่ที่บ้านทรัพย์ไพรวัลย์ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง เนื่องจากชุดสืบสวนได้รับแจ้งว่ามีกรณีการฉ้อโกงและจ่ายยาชุดที่ผิดกฎหมาย จากการตรวจสอบพบยาชุดยารอยด์ชนิดฉีดและเม็ด ยาฉีด ยารักษาโรคเรื้อรัง และยาชุดหลายรายการ จึงจับกุมผู้ทำหน้าที่ตรวจรักษาและจ่ายยาดำเนินคดีในข้อหาประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตและขายยาชุด มีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อ้างเป็นแพทย์รักษามะเร็ง

สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, สนุก, เดลินิวส์

-เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ พร้อมด้วยชาวบ้าน ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา นำใบแจ้งความดำเนินคดีของ สภ.สีคิ้ว เข้าร้องกับสื่อมวลชน ระบุว่า ถูกนายณรงค์ศักดิ์ ไม่ทราบนามสกุล อายุ 23 ปี อ้างว่าเป็นแพทย์ รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง ในเมืองพัทยา จ.ชลบุรี สามารถรักษาโรคมะเร็งได้ด้วยตัวยาที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ มีผู้ตกเป็นเหยื่อประมาณ 8 คน มูลค่าความเสียหายประมาณ 5 แสนบาท

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 🖨 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📘 fanmoph 🐦 pr_moph 📷 healthmoph 📺 moph channel

